

BÁO CÁO THAM LUẬN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận trong thực hiện các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì Quận 2 xanh – sạch – đẹp và giảm ngập nước” thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy

I. CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Thực hiện Kế hoạch số 242-KH/QU ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tổ chức đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 20120 – 2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Dân vận quận ủy được Ban Thường vụ Quận ủy phân công phụ trách tổng thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì Quận 2 xanh – sạch – đẹp và giảm ngập nước” theo chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy, trong đó Ban Dân vận là bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo quận về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/QU đã tham mưu Chương trình số 39-CTr/QU ngày 17/3/2020 về công tác của Ban Chỉ đạo quận thực hiện cuộc vận động và triển khai trên địa bàn Quận 2.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở các văn bản đã triển khai thực hiện, Ban Dân vận đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên về nội dung nghị quyết, đồng thời đăng ký công trình thi đua “Dân vận khéo” gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ủy ban nhân dân quận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh và Quận đoàn quận đã ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì Quận 2 xanh – sạch – đẹp và giảm ngập nước”, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen ô nhiễm. Ủy ban nhân dân các phường đã đồng loạt ra quân làm lễ phát động và ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể phường tuyên truyền vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch, cống thoát nước, trong đó tập trung vào việc đăng ký, xác lập các công trình thực hiện gắn với Nghị quyết 08 của quận ủy và mốc thời gian hoàn thành trong năm.

- Đồng thời, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành công văn 1555-CV/QU ngày 3/7/2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì Quận 2 xanh – sạch – đẹp và giảm ngập nước”, nằm trong đợt hoạt động 200

ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ban dân vận phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường, các cơ quan có liên quan thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung và công trình ý tưởng xanh tại địa phương. Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận cùng các tổ chức thành viên thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08 theo chương trình năm.

- Thời gian qua tuy phải tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020 nhưng các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo và thực hiện các nội dung theo chỉ đạo, trong đó là việc xác lập các công trình, các mô hình, giải pháp, sáng kiến, ý tưởng xanh về bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, xóa các điểm đen ô nhiễm, xây dựng mảng xanh tại các tuyến đường, khu dân cư, chung cư, nhà trọ, công sở văn minh - sạch đẹp.... Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh, các tầng lớp Nhân dân, thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt. Trong 3 đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp, căn cứ vào các tiêu chí và quy trình công nhận “Phường-xã-thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường” theo quyết định 2660/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quận 2 có **04 phường** đạt tiêu chí “Phường – xã – thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường” (Phường An Lợi Đông, Bình An, Thảo Điền, Cát Lái), có **06 phường** đạt tiêu chí “Phường – xã – thị trấn sạch và xanh” (Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi) do Ủy ban nhân dân Quận 2 công nhận. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận đã chủ động thực hiện các nội dung tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thiết kế các bộ sản phẩm phân loại rác, hạn chế sử dụng túi nilong, thực hiện sơn vẽ các mảng tường kết hợp cải tạo các điểm đen ô nhiễm thành sân chơi cho thanh thiếu nhi hoặc thành vườn rau phục vụ người dân, đồng thời hình thành các điểm bán túi nilong tự hủy, thân thiện với môi trường, tiêu biểu như các công trình như:

+ Công trình cải tạo cảnh quang, sơn vẽ tường tuyên truyền bảo vệ môi trường và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại khu dân cư Trường Thịnh, khu phố 5, Phường Thảo Điền.

+ Công trình “Không gian xanh” cải tạo bồn hoa, cây cảnh, tạo sân chơi cho thiếu nhi và người dân khu sinh hoạt chung cư R7, Phường Bình Khánh.

+ Công trình cải tạo điểm đen thành sân chơi, sơn vẽ tường tuyên truyền năm văn hóa và bảo vệ môi trường, lắp đặt các dụng cụ trò chơi cho thiếu nhi tại đường 5, Phường Cát Lái do Quận đoàn phối hợp với phường thực hiện.

+ Công trình cải tạo không gian sinh hoạt và trang bị mảng xanh, thân thiện với môi trường tại các khu nhà trọ và khuông viên các công ty do Liên đoàn lao động Quận 2 thực hiện.

+ Công trình xóa bãi đất trống ô nhiễm, cải tạo cảnh quang và lập chốt dân phòng tại đường số 6 của Hội cựu chiến binh, Chi bộ khu phố 1 và Ban Điều hành khu phố 1,

- Việc giải quyết tình trạng các khu vực ngập nước do mưa, triều cường trên địa bàn được Ủy ban Nhân dân quận tập trung thường xuyên nạo vét, duy trì năng lực hệ thống thoát nước hiện hữu trên địa bàn quận. Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước trên một số tuyến đường, hẻm nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kéo giảm tình trạng ngập nước. Ủy ban Nhân dân quận phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố thực hiện việc nạo vét hệ thống thoát nước các tuyến đường, khơi thông dòng chảy tại kênh, rạch; tổ chức các trạm bơm cơ động để ứng cứu giảm ngập các trường hợp thời tiết bất lợi.

- Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc vận động và các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Dân vận Quận ủy nhận thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

+ Do tình hình dịch bệnh, một số cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị chưa đầu tư nhiều cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, chưa có nhiều giải pháp cứng cơ, quyết liệt trong xử phạt các hành vi xả rác, đổ rác bừa bừa tại các khu đất trống, dự án trên địa bàn phường.

+ Hoạt động ra quân bảo vệ môi trường vào cuối tuần chưa được thực hiện thường xuyên, chưa phát huy được tổng thể các nguồn lực trong công tác phối kết hợp thực hiện các công trình, vẫn còn tự đơn vị nào đơn vị đó thực hiện. Công tác vận động người dân tham gia hoạt động chưa cao.

+ Công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động vẫn còn dàn trải, chưa mang tính đa dạng, chưa tập trung vào đúng đối tượng cần tuyên truyền như công nhân khu nhà trọ, người nhập cư, công nhân các công trình, dự án trên địa bàn hay các khu vực thường xuyên diễn ra tình trạng vứt rác ra đường do một bộ phận người dân thiếu ý thức vào các khung giờ tập thể dục, khu vực công cộng, ban đêm... Một số chợ tự phát bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng dân cư dẫn đến việc gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị mặc dù Ủy ban nhân dân các phường có ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt nhưng ý thức người dân chưa cao.

+ Công tác kiểm tra, giám sát những hành vi xả rác ra đường chưa cao, biện pháp chế tài chưa đủ sức răn đe.

+ Công tác thu gom, vận chuyển rác chưa đảm bảo theo quy định, việc phân loại chưa đạt yêu cầu đề ra.

+ Kinh phí thực hiện cuộc vận động chưa có sự hướng dẫn cụ thể từ Sở Tài chính, điều này gây khó khăn cho các phường trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

III. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:

- Vì vậy, để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 2 xanh - sạch - đẹp và giảm ngập nước” gắn với đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chủ đề năm 2020, “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Ban Dân vận quận ủy đề xuất các giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 2 xanh - sạch - đẹp và giảm ngập nước” đến cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức ở người dân, huy động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Quận 2, xây dựng mảng xanh tại các cơ quan, đơn vị tạo môi trường trong lành gắn với tiêu chí “Công sở văn minh – sạch đẹp”.

- Lãnh đạo 11 Phường: Tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục những nội dung đoàn kiểm tra, giám sát quận đã chỉ ra, chú ý giải pháp giữ gìn các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu đã thực hiện, quan tâm nhân rộng các cách làm hay, học tập, trao đổi kinh nghiệm đối với các đơn vị có địa bàn đặc thù như nhau. Chú ý công tác đối thoại giữa chính quyền với nhân dân về chuyên đề bảo vệ môi trường, việc chuyển đổi phương tiện và lực lượng thu gom rác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu cam kết của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xả rác ra đường. Chủ động trong việc vận dụng, vận động các nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, đơn vị, đề xuất Phòng Tài chính kế hoạch có nghiên cứu các quy định để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện cuộc vận động.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận tiếp tục phối hợp với Chính quyền trong phối hợp vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận chấp hành tốt chính sách pháp luật về công tác vệ sinh môi trường qua việc vận động đồng bào Phật tử, bà con giáo dân và các tầng lớp nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị khi tham gia các hoạt động lễ, hội. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động phát huy đoàn viên, hội viên và người dân trong tham gia đóng góp các sáng kiến, ý tưởng xanh về bảo vệ môi trường bằng các công trình, phần việc cụ thể. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận đối với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và vận động người dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động. Quan tâm công tác tuyên dương, biểu dương các cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

Cám ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY QUẬN 2